

# **CÔNG TÁC PHỤ NỮ TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA CỦA BỘ QUỐC PHÒNG**

*Đồng chí Đào Duy Minh, Trung tướng  
Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN*

***Kính thưa các vị đại biểu!***

***Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!***

Hôm nay, tôi rất phần khởi đến dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI. Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các nữ Anh hùng những tình cảm kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc nhất, xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban ngành trung ương, các quý vị đại biểu cùng toàn thể Đại hội lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và chúc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp.

***Kính thưa Đại hội!***

Năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và thử thách đan xen, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, sự chỉ đạo định hướng của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam, công tác phụ nữ, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong quân đội đã có bước phát triển mới vững chắc.

Trong những năm vừa qua, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã có nhiều hoạt động phối hợp về hoạt động, trong đó đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2003-2005 và những năm tiếp theo. Sau 5 năm triển khai thực hiện, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và các cấp hội phụ nữ, Chương trình phối hợp hoạt động đã đạt được kết quả quan trọng góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng trong giai đoạn mới và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã thống nhất xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân đội Nhân dân và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2009-2012 với 4 nội dung chủ yếu:

***Một là,*** Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

**Hai là,** Phối hợp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, chiến lược, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh của địa phương, đơn vị và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

**Ba là,** Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Hội và của Quân đội.

**Bốn là,** Phối hợp tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; thực hiện công tác hậu phương quân đội, tuyển gọi công dân nhập ngũ kết nghĩa với các đơn vị quân đội; phối hợp thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chú trọng chính sách đối với các gia đình quân nhân, gia đình chính sách.

Qua quá trình triển khai thực hiện ***công tác phối hợp với Hội LHPN Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và công tác phụ nữ, cán bộ nữ của Bộ Quốc phòng đã thu được nhiều kết quả tốt:***

Các đơn vị trong quân đội đã tập trung phối hợp với các cấp hội phụ nữ tuyên truyền, vận động giáo dục cho cán bộ, hội viên phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI; Nghị quyết số 11/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X; Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn Cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, được cụ thể hoá từ phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Đại hội đại biểu phụ nữ Toàn quốc lần thứ X phát động. Thông qua đó, giáo dục cho cán bộ, hội viên phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ nhận thức, hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhiệm vụ của đơn vị.

Hằng năm, vào các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, ngày truyền thống của quân đội và của phụ nữ, các đơn vị đã phối hợp với các cấp hội phụ nữ tổ chức nhiều chương trình hoạt động thiết thực, phong phú và sôi nổi như: nói chuyện thời sự, truyền thông, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thi tìm hiểu truyền thống... đã thu hút hàng triệu lượt người tham gia. Những hoạt động trên đã góp phần giáo dục cho cán bộ, hội viên phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ giữ vững và phát huy bản chất truyền thống của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam và phụ nữ Việt Nam; kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và chiến lược “Diễn biến hòa bình”, âm mưu bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch.

Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với các cấp hội phụ nữ địa phương tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tham gia giải quyết những vụ việc phức

tạp, điểm nóng xảy ra ở địa phương. Đặc biệt, các cấp hội phụ nữ đã chủ động nắm bắt cơ sở, nắm bắt tư tưởng các tầng lớp phụ nữ, phối hợp với các cấp, các ngành tham gia ngăn ngừa, phát hiện tội phạm. Vận động phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, chống xâm canh, xâm cư, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, buôn lậu qua biên giới góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương. Cùng với lực lượng bộ đội biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố tham gia xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở, chi hội, tổ chức phụ nữ vững mạnh nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đẩy mạnh phát triển hội viên đi đôi với nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội. Phối hợp, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền tham gia củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa BTL Bộ đội Biên phòng với Trung ương Hội LHPN Việt Nam về “Vận động phụ nữ biên giới, hải đảo”.

Các đơn vị đóng quân trên địa bàn, Bộ đội Biên phòng, các binh đoàn, các đoàn kinh tế, cơ quan quân sự địa phương đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có hội phụ nữ các cấp thực hiện nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội, trực tiếp giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, định canh định cư, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, xây dựng các điểm sáng văn hóa vùng cao biên giới... Hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa các cấp hội phụ nữ địa phương với các đơn vị quân đội đã trở thành truyền thống, thể hiện sâu sắc tình quân dân như cá với nước. Hàng năm, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tổng cục Chính trị và Hội phụ nữ địa phương tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo và các đơn vị biên phòng trị giá hàng trăm triệu đồng.

### ***Thưa các đồng chí!***

Với hơn 90 ngàn cán bộ, hội viên, lực lượng phụ nữ quân đội có mặt ở hầu khắp các loại hình đơn vị, đứng chân trên mọi miền của tổ quốc, tham gia toàn diện trên các lĩnh vực công tác, những năm qua, phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác lãnh đạo, quản lý, trong xây dựng hệ thống chính trị xã hội, nhất là trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể các cấp và trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giảng dạy tại các học viện, nhà trường. Phụ nữ quân đội đã không ngừng nỗ lực phấn đấu khẳng định vị thế của mình trong cơ quan, đơn vị và ngoài xã hội. 5 năm qua, có 1.420 đề tài do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia đã được ứng dụng mang lại hiệu quả thực tiễn cao trong nhiều lĩnh vực. Hiện tại, trong toàn quân đã có 2.667 đồng chí là cán bộ nữ = 1,8% so với đội ngũ cán bộ đang công tác, học tập. Nhiều chị đã được bầu vào các cương vị lãnh đạo, là đại biểu tham dự các kỳ Đại hội của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội các cấp; 03 chị được phong quân hàm cấp Tướng; 522 chị là phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa 1,2; số bác sĩ, kĩ sư, cán bộ kĩ thuật nữ có chuyên môn cao ngày càng tăng. Hàng ngàn chị giữ các chức vụ về Đảng và chính quyền, nhiều chị phấn đấu trở thành chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các phòng, khoa, ban, hệ, phấn đấu trở thành Nhà giáo ưu tú, giáo viên dạy giỏi các cấp. Tỷ lệ nữ được kết nạp Đảng năm sau đều tăng cao hơn năm trước.

Quán triệt thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Quân ủy Trung ương đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, 100% các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ đã triển khai xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11 của đơn vị mình.

Tổng cục Chính trị, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhiều chế độ chính sách có liên quan đến lao động nữ, bình đẳng giới theo đúng quy định của pháp luật. Các chế độ, chính sách được cơ quan nghiên cứu luôn bảo đảm đồng bộ, thống nhất, công bằng, bình đẳng, nhiều vấn đề liên quan đến bình đẳng giới đã được cụ thể hoá theo đúng quy định của pháp luật, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) và Luật Bình đẳng giới trong quân đội. Đồng thời, chủ động hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới. Kịp thời nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề nảy sinh.

Nhiều mục tiêu trong kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ quân đội đã đạt được. Địa vị, uy tín, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ quân đội ngày một nâng cao. Tổ chức phụ nữ các cấp trong quân đội đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và thực tiễn hoạt động của đơn vị, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy và cơ quan chính trị về chế độ, chính sách có liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam giai đoạn (2001-2010), đã có 18/21 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch; 01 tập thể và 02 cá nhân Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 02 tập thể và 04 cá nhân được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen vì đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ quân đội giai đoạn (2001-2010).

Năm 2011, Bộ Quốc phòng đã hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động VSTBPN và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn (2011-2015), nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn (2011-2020) và Chương trình mục tiêu Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn (2011-2015); đã tập trung hướng quan tâm tới việc nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần và trình độ mọi mặt của chị em phụ nữ, đã góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ quân đội trong xã hội và gia đình; động viên chị em phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ, khả năng cống hiến của mình trên mọi lĩnh vực công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tổ chức phụ nữ quân đội, Hội phụ nữ cơ sở hoạt động ngày càng có chất lượng và hiệu quả, phát huy chức năng là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

### ***Kính thưa Đại hội!***

Những năm qua, cấp ủy Đảng, lãnh đạo chỉ huy, cơ quan chức năng các cấp trong quân đội đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Bình đẳng giới, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị, các Nghị định của Chính phủ, tạo được sự chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên đối với công tác phụ nữ, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác cán bộ nữ trong quân đội; đã có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo tổ chức phụ nữ quân đội hoạt động sát với đặc thù của quân đội và đặc điểm của phụ nữ; quan tâm đến công tác cán bộ nữ và phát triển đảng viên nữ; thực hiện tốt chế độ, chính sách có liên quan đến lao động nữ, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ quân đội tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tổ chức Hội VM, tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD.

Tổ chức phụ nữ quân đội đã phát huy được vai trò, chức năng hoạt động trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hoá - xã hội; phát huy vai trò, chức năng của Hội phụ nữ trong tham gia xây dựng, quản lý đơn vị, trong tham mưu, đề xuất các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; tạo sự chuyển biến mới về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động, tạo hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ quân đội.

Qua nhiều năm triển khai Chương trình phối hợp hoạt động, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự năng động, sáng tạo của các cấp hội phụ nữ và các cơ quan đơn vị quân đội; sự phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân, công tác PHHĐ đã thu được nhiều kết quả. Các cấp hội phụ nữ phối hợp với các đơn vị quân đội triển khai sâu rộng các nội dung hoạt động trong cán bộ, hội viên phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị và địa phương; nhiều mô hình PHHĐ sáng tạo đạt hiệu quả thiết thực được ghi nhận và đánh giá cao. Nổi bật là công tác tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách hậu phương quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng... Những kết quả đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ LLVT và cán bộ, hội viên phụ nữ.

### ***Kính thưa Đại hội!***

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm tiếp tục quán triệt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tôi tin tưởng rằng, thông qua Đại hội sẽ tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, khơi dậy mạnh mẽ, tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực, trí tuệ của phụ nữ cả nước, về sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ, đóng góp

cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

*Kính chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể chị em phụ nữ sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.*

*Chúc Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp.*

*Xin trân trọng cảm ơn.*